

NEWPORT MUNICIPAL UTILITY DISTRICT

Lệnh Hoàn Tở Chức Cuộc Bầu Cử Ngày 2 Tháng Năm, 2020 sang Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020 Theo Quy Định trong Tuyên Bỏ của Thống Đốc Ban Hành Ngày 18 Tháng Ba, 2020

Tại cuộc họp của ban giám đốc ("Ban Giám Đốc") Newport Municipal Utility District ("Cơ Quan") diễn ra vào ngày 30 tháng Ba, 2020, trong đó số thành viên biểu quyết của Ban Giám Đốc nói trên đã có mặt, cụ thể như sau:

Margarette Chasteen, Chủ Tịch
DeLonne L. Johnson, Phó Chủ Tịch
Deborah Florus, Thư Ký
Earl B. Boykin, Phó Thư Ký
R. Gary Hasse, Giám Đốc

và những người sau đây vắng mặt:

Không có ai

công việc sau đây đã được thực hiện:

Cuộc họp đã kiến nghị hợp thức, nhất trí, và đồng thuận rằng lệnh ghi dưới đây được phê chuẩn và thông qua. Vì vậy, lệnh được thông qua như sau:

Xét thấy rằng, một cuộc bầu cử trái phiếu là một cuộc bầu cử đặc biệt theo như định nghĩa của Mục 1.005(18) Bộ Luật Bầu Cử Texas;

Xét thấy rằng, theo quy định của luật pháp, một cuộc bầu cử đặc biệt phải được tổ chức vào một ngày bầu cử đồng loạt;

Xét thấy rằng, thông qua Lệnh được ban hành ngày 6 tháng Hai, 2020 ("Lệnh Ban Đầu Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử"), Ban Giám Đốc đã ra lệnh tổ chức một cuộc bầu cử trái phiếu vào ngày 2 tháng Năm, 2020 ("Cuộc Bầu Cử")

Xét thấy rằng, vào ngày 13 tháng Ba, Thống Đốc Tiểu Bang Texas đã xác nhận rằng chủng vi-rút Corona mới (COVID-19) đặt ra mối đe dọa của một thảm họa sắp xảy ra với tất cả các quận của Texas; và

Xét thấy rằng, theo quy định của Mục 418.016 của Bộ Luật Chính Quyền Texas, Thống Đốc Texas đã thực hiện quyền hạn ngưng hiệu lực của điều luật bất kỳ quy định về thủ tục tiến

hành kinh doanh của tiểu bang hoặc các lệnh hoặc các quy tắc của một cơ quan tiểu bang mà nếu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, lệnh, hoặc quy tắc đó theo bất kỳ cách nào sẽ ngăn chặn, cản trở hoặc trì hoãn hành động cần thiết để đối phó với một thảm họa tự nhiên; và

Xét thấy rằng, Thống Đốc đã ban hành một Tuyên Bố vào ngày 18 tháng Ba, 2020 (“Tuyên Bố”) mà bằng cách đó, Thống Đốc đã ngưng hiệu lực của các bộ luật nhất định ở mức phạm vi cần thiết để cho phép các phân khu chính trị sẽ có thể tổ chức theo cách khác các cuộc bầu cử ngày 2 tháng Năm, 2020, chỉ chuyển ngày tổ chức các cuộc tổng tuyển cử và các cuộc bầu cử đặc biệt của năm 2020 sang ngày tổ chức bầu cử đồng loạt tiếp theo, diễn ra vào ngày 3 tháng Mười Một, 2020, và ngưng hiệu lực các Mục 31.093 và 42.0621(c) của Bộ Luật Bầu Cử Texas ở mức phạm vi cần thiết để yêu cầu tất cả các viên chức bầu cử của quận, nếu được một phân khu chính trị bị ảnh hưởng yêu cầu, ký một hợp đồng cung cấp các dịch vụ bầu cử với phân khu chính trị bất kỳ đã hoãn cuộc bầu cử của họ sang ngày 3 tháng Mười Một, 2020, theo quyền hạn của Tuyên Bố này; và

Xét thấy rằng, theo như quyền hạn đã ra lệnh tổ chức Cuộc Bầu Cử này, Cơ Quan có quyền hạn đưa ra quyết định hoãn tổ chức cuộc bầu cử của Cơ Quan theo như quy định của Tuyên Bố; và

Xét thấy rằng, Ban Giám Đốc Cơ Quan quyết định rằng việc thực thi quyền hạn của Cơ Quan để hoãn tổ chức Cuộc Bầu Cử của Cơ Quan là vì lợi ích tốt nhất của công chúng.

Vì vậy, Ban Giám Đốc Cơ Quan ra lệnh như sau:

Mục 1: Các vấn đề và dữ kiện trình bày trong phần mở đầu của lệnh này theo đây được thấy và tuyên bố là đúng và đầy đủ.

Mục 2: Tất cả các công việc được nêu ra dưới đây đã được ra lệnh thực hiện theo như quy định trong Tuyên Bố.

Mục 3: Ban Giám Đốc theo đây thực thi quyền hạn mà Tuyên Bố cho phép và hoãn và chuyển Cuộc Bầu Cử dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng Năm, 2020 của Cơ Quan sang ngày Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Đồng Loạt tiếp theo, ngày 3 tháng Mười Một, 2020.

Mục 4: Trễ nhất là vào ngày 17 tháng Tám, 2020, bằng một lệnh riêng, Ban Giám Đốc sẽ tu chính các nội dung cần thiết trong Lệnh Ban Đầu Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử của Ban Giám Đốc để xác định những nội dung thay đổi nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn với,

ngày tổ chức cuộc bầu cử, địa điểm phòng phiếu chính và phòng phiếu tiến hành bầu cử sớm, ngày giờ tiến hành bầu cử sớm, và thông tin nhận dạng, liên lạc và địa chỉ bưu tín của thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm.

Mục 5: Cuộc Bầu Cử này sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Thời hạn chốt ghi danh bầu cử cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020 là ngày 5 tháng Mười, 2020. Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành từ ngày 19 tháng Mười, 2020 đến hết ngày 30 tháng Mười, 2020 tại (các) địa điểm phòng phiếu tiến hành Bỏ Phiếu Sớm trong giờ diễn ra thủ tục Bỏ Phiếu Sớm. Đơn xin lá phiếu bầu qua thư phải được gửi qua đường bưu tín đến địa chỉ bưu tín của Thư Ký phụ trách Bỏ Phiếu Sớm và phải được nhận trễ nhất là cuối giờ làm việc ngày 23 tháng Mười, 2020. Cơ Quan có thể yêu cầu một hợp đồng với Quận Harris để cung cấp các dịch vụ bầu cử hoặc một thỏa thuận tổ chức cuộc bầu cử kết hợp.

Mục 6: Theo đây Ban Giám Đốc xác nhận những nội dung sau:

- A. Cơ Quan bảo lưu tất cả các công việc được tiến hành trước đó liên quan đến cuộc bầu cử ban đầu được ra lệnh tổ chức vào ngày 2 tháng Năm, 2020;
- B. Tất cả các đơn xin lá phiếu bầu qua thư để cử tri bỏ phiếu qua thư với lý do trên 65 tuổi hoặc vì khuyết tật vẫn sẽ có hiệu lực cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020; và
- C. Tất cả các đơn xin lá phiếu bầu qua thư của cử tri nộp đơn xin lá phiếu bầu qua thư do dự kiến sẽ vắng mặt khỏi quận sẽ không có hiệu lực cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020.

Chủ Tịch Ban Giám Đốc được phép và được chỉ thị ký thi hành và niêm yết hoặc đăng tải thông báo của cuộc bầu cử nói trên theo quy định của pháp luật, và Chủ Tịch hoặc Phó Chủ Tịch, Thư Ký, Phó Thư Ký hoặc Thư Ký Tạm Quyền được phép và được chỉ thị thực hiện tất cả các công việc khác thích hợp và cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử nói trên.

Được phê chuẩn và thông qua vào ngày đầu tiên ghi trên.

MARGARETTE CHASTEEN

Chủ Tịch

CHỨNG THỰC:

DEBORAH FLORUS

Thư Ký